

## บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

## เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี

## ประจำเขตพื้นที่จังหวัดตรัง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	สังกัด	ตำแหน่ง
88	นางเอื้ออารี แป้นสุข	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
89	นางสาวสดศรี อัยกัม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
90	นางสาวปริดา คงประสม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
91	นายภูมินทร์ อินทร์แป้น	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	อาจารย์
92	นางธัญเรศ แซ่ลิ้ม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
93	นายสุชาติ แดงหนองหิน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	อาจารย์
94	นางสาวสุนนา ปาระรัตน์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	อาจารย์
95	นายสุรินทร์ กาญจนะ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	อาจารย์
96	นายสุชาติ อินกล้า	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์
97	นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์
98	นางสาวปิยะนารถ อรรถไกรสิทธิ์	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์
99	นางเพ็ญพร เกิดสุข	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์
100	นางสาวกัลยาณี ยุทธการ	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์
101	นายศิววงศ์ เพชรจล	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์
102	นางสาวนัยนา คำกันศิลป์	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์
103	นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์
104	นางสาวศุภพิชญ์ญาณ์ บุญเกื้อ	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์
105	นางสาวชนนรรจ์ ขาวปลอด	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์
106	นางสาวปิยภัทร อินทวิสัย	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์
107	นายธนินทร์ สังข์ดวง	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์
108	นางสาวศิริวรรณ ศิลารักษ์	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์
109	นางกรรณิกา บัวทองเรือง	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์
110	นายปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์
111	นางสาวพิมพ์พิศา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์
112	นายดุสิตพร ฮกทา	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์
113	นางสาวสุภาพร เจริญสุข	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์
114	นางระริน เครือวรพันธุ์	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์
115	นางสาวศุภิกา ณะเสวตร	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์
116	นางสาวจตุติมา บุญมี	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	อาจารย์

นางสาว...